



Smart Job Magazine

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 7

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

<http://www.doe.go.th/lmia>



อาชีพมั่นคง

ทักษะ **Multitasking** กับโอกาสการทำงานที่หลากหลาย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2245-1581

E-mail : lmi@doe.go.th สายด่วน 1694



บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอเรื่อง ชวนชิมหนู! หนู่มลงทุนแค่ 700 เลี้ยงหนูนาเดือนเดียวออกลูกขยายฟาร์มจับขายเป็นตัว-ชำแหละ-ปรุงเมนูฮิต ทำเงินได้ทุกวันตลอดปี ตามด้วย **การส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค** เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ ทำสวนมะไฟสร้างรายได้ปีละ 3 แสนบาท

ส่วน **English for Career** ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ Who, Whom, Whose, Which, That ใช้ยังไง ที่นี้มีคำตอบ!
รู้ทันโลก “รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ” สัญญาณการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตร **Smart DOE** กระทรวงแรงงาน รุกขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม สร้างโอกาสการมีงานทำ **อาชีพมั่นคง** ทักษะ Multitasking กับโอกาสการทำงานที่หลากหลาย และ **THAILAND 4.0** 5 เมกะเทรนด์ ปี 2022-2025 วันที่เทคโนโลยีล้ำเกินด้าน “ธุรกิจ” ไปทางไหนดี ?

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตามสมควร สามารถดูรายละเอียดและติดตามวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ได้ทาง <https://doe.go.th/lmia>

สารบัญ

CONTENTS	Special Report	
	- ชวนชิมหนู! หนู่มลงทุนแค่ 700 เลี้ยงหนูนาเดือนเดียวออกลูกขยายฟาร์มจับขายเป็นตัว-ชำแหละ-ปรุงเมนูฮิต ทำเงินได้ทุกวันตลอดปี	3
	การส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค	
	- เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ ทำสวนมะไฟสร้างรายได้ปีละ 3 แสนบาท	4
	- “กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยหวาย” สุพรรณบุรี สร้างงานจากธรรมชาติ	4
	- ทำเกษตรพอเพียง ปลดหนี้เงินล้านใน 4 ปี	5
	- “ปาเต๊ะแฟนต์ลายปักมุก” นครศรีธรรมราช	6
	- เปิดแผนลงทุน EEC 3.3 แสนล้าน ปี 66 - 70 ยกกระดับคมนาคมภาคตะวันออก	7
	English for Career	
	- Who Whom Whose Which That ใช้ยังไง ที่นี้มีคำตอบ!	8
	รู้ทันโลก	
	- “รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ” สัญญาณการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตร	8
	Smart DOE	
- กระทรวงแรงงาน รุกขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม สร้างโอกาสการมีงานทำ	9	
- รมว.สุชาติ ย้ำ นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง	10	
- รมว.เอนัง เตือน อย่าหลงเชื่อเว็บหลอกลวง งานเกษตรเกาหลี ส่งโดยกรมการจัดหางานเท่านั้น	11	
- รมว.เอนัง สั่งการกกจ. จับตาสื่อโซเชียล ก่อนเร่งเตือนประชาชน ป้องกันถูกหลอกค้ำมนุษย์	12	
อาชีพมั่นคง		
- ทักษะ Multitasking กับโอกาสการทำงานที่หลากหลาย	13	
THAILAND 4.0		
- 5 เมกะเทรนด์ ปี 2022-2025 วันที่เทคโนโลยีล้ำเกินด้าน “ธุรกิจ” ไปทางไหนดี ?	13	

ชวนชิมหนู! หมู่มลงทุนแค่ 700 เลี้ยงหนูนาเดือนเดียวออกลูกขยายฟาร์ม จับขายเป็นตัว-ชำแหละ-ปรุงเมนูฮิต ทำเงินได้ทุกวันตลอดปี

ลำปาง - นำสน..หม่อมพนักงานบริษัท-เจ้าของธุรกิจ ส่วนตัวเล็ก ๆ เจอผลกระทบโควิดรอบแรก เจอคลิกคนเลี้ยงหนูฟูก ลองศึกษา - ลงทุนซื้อพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์แค่ 700 บาท เลี้ยงจนเปิดฟาร์มขายทั้งหนูตัวเป็น ๆ หนูชำแหละ หนูปรุงสุก ทำเงินทุกวันตลอดปี

หนูวัย 48 ปี ณชก ชันเชียงทอง อาศัยอยู่บ้านแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง กำลังเป็นที่สนใจและถูกกล่าวขวัญถึง เมื่อเขาตกลงใจทำฟาร์มเลี้ยงหนูนา หรือหนูฟูก ซึ่งเป็นหนูเนื้อ ที่มีกลุ่มคนนิยมรับประทาน เพราะเนื้อหนูนอกจากมีโปรตีนสูงแล้วยังมีไขมันต่ำ ขณะที่ราคาจำหน่ายในร้านอาหารเทียบเท่ากับเป็ดหัน 1 ตัวเลยทีเดียว

ณชก ได้นำเยี่ยมชมฟาร์มหนูของตัวเอง ซึ่งขณะนี้ มีประมาณ 50 บ่อ แยกเป็นบ่อที่ให้พ่อ-แม่พันธุ์ผสมพันธุ์ บ่อสำหรับแม่ลูกอ่อน และบ่อขุนพร้อมจำหน่าย ซึ่งบางตัวอ้วนจนหนักเกือบ 2 กก.ทีเดียว พร้อมเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ทำงานบริษัท และทำธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ อยู่ ไม่เคยรู้ถึงเรื่องการเลี้ยงหนูฟูก มาก่อน แต่พอเจอพิษโควิดรอบแรก งานที่ทำ-ธุรกิจที่มีได้รับผลกระทบหมด กระทั่งได้ไปเห็นการเลี้ยงหนูฟูกในยูทูปของกลุ่มคนเลี้ยงหนู ก็เกิดความสนใจและได้สอบถามคนเลี้ยงจนมั่นใจว่า สามารถทำได้จริง จึงทดลองสั่งพ่อ-แม่พันธุ์หนูมาลองเลี้ยงครั้งแรก 5 คู่ ลงทุนไปคู่ละ 700 บาท ส่วนบ่อมาวางซ้อนกัน 2 บ่อต่อ 1 คู่ 300 บาท ก่อนหาวัสดุที่มีในบ้านมาทำฝาปิดและอื่น ๆ ซึ่งถือว่าการลงทุนน้อยมากกับสภาวะเศรษฐกิจที่เจอพิษโควิด หลังจากนั้น 1 เดือน หนูฟูกที่เลี้ยงไว้ก็ออกลูก แม่พันธุ์แต่ละตัวออกลูกอย่างน้อย 7 ตัว จึงแยกแม่ลูกออกจากพ่อพันธุ์เพื่อให้ลูกกินนมแม่อีก 1-1.5 เดือน ก่อนที่จะแยกลูกออกมาขุน เพิ่มอาหารบำรุงแม่พันธุ์ และนำผสมพันธุ์ใหม่ได้ทันทีที่จะวนกันไปในลักษณะนี้ โดยแม่พันธุ์ก็จะผสมพันธุ์ไปเรื่อยประมาณ 1 ปี หรือมากกว่านั้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแต่ละตัว เรื่องอาหารไม่ยุ่งยาก หนูจะกินพืชผักทางการเกษตรเป็นหลัก อาทิ ข้าวโพด ยิ่งเป็นข้าวโพดหวานยิ่งชอบ

ก็จะซื้อจากเกษตรกรที่คัดแบบตกราคาถูก อ้อย กล้วย ไบเกอร์ดิน หนูกินได้หมด แต่จะเสริมอาหารสำหรับหนูบ้าง ซึ่งหนูจะกินอาหารไม่เยอะ และจะกินเพียงตอนเย็นเท่านั้น กินเสร็จก็จะผสมพันธุ์คือธรรมชาติของหนู ส่วนกลางวันจะนอน ดังนั้นคนเลี้ยงไม่จำเป็นต้องเฝ้า มาดูในตอนเย็นหากอาหารพร้อมก็เติมอาหารเติมน้ำไว้เท่านั้น ที่เหลือหนูก็จะอยู่เองตามธรรมชาติ เมื่อขุนได้ 3 - 4 เดือน ก็ชั่งน้ำหนักดู หากน้ำหนักหนูแต่ละตัวได้ขั้นต่ำ 5 - 6 ชีด ก็จับขายได้แล้ว เมื่อมีคนสนใจซื้อเป็นตัว ราคาขายหน้าฟาร์มตัวเป็น ๆ เพื่อเอาไปเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ คู่ละ 700 บาท หรือถ้าจะเลี้ยงเหมือนกับที่ฟาร์มของตนเลี้ยงในขณะนี้ คือ 1 บ่อ ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว รวมเป็น 3 ตัว ราคา 1,000 บาท

ส่วนหนูเป็นเพื่อนำไปทำอาหาร กิโลกรัมละ 150 - 180 บาท ถ้าเป็นหนูชำแหละพร้อมนำไปทำอาหาร ขายกิโลกรัมละ 200 บาท แต่แปรรูปเป็นเมนูเรียบริบร้อย อาทิ หนูอบโอ่ง ซึ่งเป็นเมนูยอดฮิต ขายที่ตัวละ 150 บาท ซึ่งลูกค้าก็จะสั่งซื้อทุกวัน ทั้งชาวบ้านในหมู่บ้าน-ร้านอาหาร นอกจากนี้ร้านอาหารที่จำหน่าย บางร้านนำไปทำเมนูหนูหันจำหน่ายในราคาเท่ากับราคาเป็ดหัน คือตัวละ 250 บาทเลยทีเดียว ซึ่งก็มีลูกค้าสั่งซื้อหมดตลอด

“คนกินหนูอบโอ่งหรือหนูหันจะบอกว่ารสชาติอร่อยกว่าเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ เพราะหนังจะกรอบ เนื้อนุ่ม อร่อยมาก” ณชก ยังบอกอีกว่า อาชีพนี้ถือว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีและมีรายได้ทุกวันตลอดปี และขณะนี้หนูที่เลี้ยงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยซ้ำ จึงอยากให้ชาวบ้านทั่วไปที่อยากมีรายได้สามารถเลือกการเลี้ยงหนูฟูกนี้ได้ เพราะลงทุนต่ำมีรายได้ตลอดปี ตนพร้อมให้คำปรึกษาและจำหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ให้ในราคาพิเศษเพื่อนำไปสร้างอาชีพให้ได้ หรือหากอยากกินหนูก็สามารถสั่งซื้อและสั่งทำได้ทุกวันเช่นกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : <https://mgonline.com>



เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ ทำสวนมะไฟสร้างรายได้ปีละ 3 แสนบาท

พะเยา เกษตรกรหนุ่มสืบสานอาชีพพ่อแม่ ทำสวนผลไม้ผสมผสาน ปลูกต้นมะไฟหวานสร้างรายได้มากกว่า 3 แสนบาทต่อปี

นายเกียรติศักดิ์ บันลือศรีสกุล เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ วัย 39 ปี ในพื้นที่บ้านต้าพระแล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการดูแลผลผลิตมะไฟหวาน ที่พ่อปลูกไว้มากกว่า 400-500 ต้น เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ที่ตนเองได้ทำการสืบสานดูแลในปัจจุบัน ซึ่งจะมีพันธุ์ไข่เต่า เหยี่ยวทอง สีชมพู และสีขาว ซึ่งขณะนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่และใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้วภายในกลางเดือนนี้ โดยในปีนี้ผลผลิตออกลูกดกมาก จนแทบจะเต็มลำต้น และมะไฟของตนเองที่ปลูกในพื้นที่นี้ มีรสชาติหวาน อร่อย ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 15 ตัน และในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะมีมากกว่าทุกปี



โดย นายเกียรติศักดิ์ บอกว่า สวนมะไฟของตนเองนั้น พ่อเป็นคนปลูกไว้มาแล้วประมาณ 30 ปี แต่ต่อมาตนเองก็เข้ามาดูแลซึ่งจะปลูกมะไฟ ซึ่งจะมีพันธุ์ไข่เต่า เหยี่ยวทอง สีชมพู และสีขาวรวมแล้วกว่า 400-500 ต้น ซึ่งขณะนี้กำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งแต่ละปีจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน แต่ละปีก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยแล้วมากกว่า 15 ตัน โดยราคาจำหน่ายแล้วทั่วไปจะอยู่ที่เฉลี่ย 10 บาทขึ้นไป

โดยเฉพาะพันธุ์เหยี่ยวทอง ที่เป็นต้นนิยมจะมีราคาสูงมากกว่ากิโลกรัมละ 20 บาท เนื่องจากมีรสชาติหวาน หอม และลูกโตเนื้อมาก สำหรับมะไฟของสวนตนเองนั้นจะมีรสชาติที่อร่อย เนื่องจากในพื้นที่ถือว่าเป็นแหล่งที่มีดินดี จึงทำให้ผลผลิตผลไม้ของที่นี่แทบทุกชนิดมีรสชาติดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อโดยตลอด และในปีนี้ผลผลิตมะไฟของตนเองนั้นออกลูกดกมากคาดว่าผลผลิตจะมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : <https://www.ejan.co>

“กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยห้วย” สุพรรณบุรี สรรค์สร้างงานจากธรรมชาติ

“กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยห้วย” เป็นการรวมตัวจัดตั้งของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกช้าง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี นำผักตบชวาจากจักสานเป็นของใช้และประดับที่มีความสวยงามอันเกิดจากฝีมือถักทออย่างประณีต พิถีพิถัน มีคุณค่าไม่แพ้แบรนด์นอก เป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

คุณณัฐธิดา ดอกมะสัง ประธานกลุ่มฯ บอกว่า กลุ่มนี้ตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2535 มีสมาชิก 18 คน ตอนนั้นตัวเองทำหน้าที่เป็นเลขานุการ กลุ่ม โดยสมัยเริ่มแรกในพื้นที่ชุมชนมีต้นกกจำนวนมากแต่ชาวบ้านยังไม่มีความสามารถด้านการถักทอ จนได้รับการส่งเสริมความรู้ทักษะเสริมสร้างอาชีพจากภาคราชการฝึกฝนเรียนรู้การทอเสื่อเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน แต่ไม่ได้นำไปขายเพราะเส้นทางสัญจรลำบาก ต่อมาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวชได้ประสานงานเพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมให้ โดยนำผักตบชวาที่มีจำนวนมากในพื้นที่มาผลิตจักสานเป็นของใช้และของประดับ เพราะผักตบชวาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสร้างปัญหาต่อลำน้ำคูคลอง

ในช่วงแรกต้องประสบปัญหาและเผชิญอุปสรรคหลายด้าน แต่โชคดีได้ใจหัวหน้างานเป็นที่ประทับใจของลูกค้าเมื่อได้ออร์เดอร์เข้ามากว่า 500 ชิ้น ถือเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกที่ได้ออดทนกันมา จากนั้นเริ่มมีออร์เดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกจากเดิมมี 18 คนค่อยเพิ่มขึ้นจากสิบเป็นเกือบสองร้อยคนในปัจจุบัน ทั้งยังแตกไลน์ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ อย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

การผลิตสิ่งของจักสานจากผักตบชวามีทั้งการถักเป็นเกลียวแบบถักเชือก หรือถักเป็นเปีย 3, 4, 6 หรือ 8 ส่วนผักตบชวาที่มีลักษณะลำต้นแก่จะตัดโคนสีน้ำตาล ตัดปลายยอดออก แล้วหั่นเป็นท่อนที่มีความยาว 2 ขนาด คือ 1 นิ้ว กับ 5 เซนติเมตร ให้ผึ่งแดดไว้ก่อนแล้วจึงบรรจุใส่ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปเป็นวัสดุรองกันกระแทก เพราะผู้ซื้อมองว่าผักตบชวาเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ไม่เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนั้น ยังนำไปใช้รองในกรงสัตว์เพื่อให้สัตว์คุ้ยเขี่ย ปัจจุบันสินค้าชนิดนี้ได้รับความนิยมมาก ตลาดมีความต้องการต่อเนื่องจนผลิตไม่ทัน

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาของกลุ่มมีด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่ 1. งานที่สร้างแบบขึ้นมาเองด้วยการพับมือ เช่น ตะกร้าสามแม่ลูก 2. งานที่มีแบบ มีแม่พิมพ์หรือบล็อกก็จะสานตามแบบที่กำหนดไว้ 3. เป็นงานลงเข็มปักเย็บ งานลักษณะนี้ต้องอาศัยความชำนาญ ทักษะและประณีตมาก เป็นชิ้นงานที่เสียเวลาทำมาก และ 4. งานเย็บ ผักตบชวาที่เป็นเส้นร่วมกับเข็มเพื่อเย็บเป็นชิ้นงานโดยจะเริ่ม แล้วจบเพียงครั้งเดียว งานประเภทนี้ มีหลายรูปทรง ทั้งสี่เหลี่ยม หรือวงรี โดยต้องใช้ทักษะและฝีมือมาก

ประธานกลุ่มเผยว่า อาชีพจักสานผักตบชวาช่วยให้ชาวบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น บางครั้งรายได้ดีกว่าการทำเกษตรกรรมด้วยซ้ำ ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกล้วนมีความสามารถ มีการพัฒนาปรับปรุง ฝีมืออยู่ตลอดเวลาทำให้ได้ผลงานมีคุณภาพ สวย เป็นที่ถูกใจ ของลูกค้า ทำให้มียอดสั่งทำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรายได้ ที่แน่นอนของสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มอยู่จำนวน 180 คน พร้อมกับเครือข่ายตามอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถรองรับ การผลิตได้เดือนละกว่า 5,000 ชิ้น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานทุกชิ้นไม่เพียงเกิดจากฝีมือ การถักทอที่มีความสวยงาม แต่ส่วนประกอบทุกชิ้นยังผลิตขึ้นจาก ผักตบชवाल้วน ไม่สอดแทรกวัสดุอื่นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือโลหะ เนื่องจากเจตนารมณ์ทางกลุ่มต้องการทำให้ผักตบชวามีคุณค่า ในตัวมันเอง อย่างหู้หัว สายคล้อง ถ้าถักทอเส้นสายจากผักตบชวา ขึ้นมาแล้วดูมีความสวยงาม มีคุณค่าน่าใช้ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด งานจักสานผักตบชวาถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก วัสดุธรรมชาติล้วนมีความสวยงามทั้งลวดลายถักทอ รูปทรง และการออกแบบที่ทันสมัย ดูดีไม่แพ้สินค้าจากต่างประเทศ เสริมสร้างบุคลิก และสง่างามให้กับผู้ใช้ จึงอยากเชิญชวนกันมาอุดหนุนเพราะสินค้าไทย ไม่เป็นรองชาติใดในโลก

สนใจผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาของกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยหวาย ติดต่อได้ที่ คุณณัฐนิชา ดอกมะสัง โทรศัพท์ 08-1858-3548 หรือเข้าไปชมความสวยงามของสินค้าได้ที่ fb : กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยหวาย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ที่มา : <https://www.technologychaoban.com>

ทำเกษตรพอเพียง ปลูกหนึ่งเงินล้านใน 4 ปี

ศุภิตา เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองกอง หมู่ที่ 3 ตำบลโคต อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เธอไปเรียนรู้เรื่องการทำเห็ดฟางจากเพื่อนรายหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เธอควักเงินก้อนแรก 5 พันบาท เพื่อลงทุนเพาะเห็ดฟางกองเดี่ยว จำนวน 8 แปลง ในแปลงนาของครอบครัว เมื่อเก็บผลผลิตออกขายและหักต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเหลือผลกำไร 10,000 บาท ถือว่า คุ่มค่ากับการลงทุน เธอจึงตัดสินใจทำอาชีพเพาะเห็ดฟางอย่างเต็มตัว

เนื่องจากอาชีพการเพาะเห็ดฟาง ใช้เงินลงทุนน้อยหักค่าใช้จ่าย เหลือผลกำไรเป็นกอบเป็นกำแถมได้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มในแปลงนา อีกต่างหาก เธอจึงร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชน จัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่า “สวนเห็ดบ้านลุงจอม” โดยเธอรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มฯ เธอและสมาชิกกลุ่มจะลงมือเพาะเลี้ยงเห็ดฟางกองเดี่ยวบริเวณทุ่งนา หลังสิ้นสุดฤดูทำนา

ทางกลุ่มฯ จะใช้เศษฟางข้าวที่เหลือจากการทำนา เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง โดยทั่วไป พื้นที่ 1 ไร่ จะมีเศษฟางข้าวประมาณ 3,000 กิโลกรัม สามารถนำมาเพาะเห็ดฟางได้ถึง 300 กิโลกรัม ทางกลุ่มเก็บเห็ดฟางออกขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 50-90 บาท สร้างรายได้เข้ากลุ่มไม่ต่ำกว่า 15,000-27,000 บาท พอเข้าฤดูทำนา เธอไม่สามารถเพาะเห็ดฟางกองเดี่ยวในแปลงนาได้อีก จึงตัดสินใจ สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดที่บ้านแทน โดยโรงเรือนแห่งนี้ ใช้ถึง 200 ลิตร เป็นอุปกรณ์สำหรับต้มน้ำเพื่อทำไอน้ำ ใช้ไม้พินต้มน้ำ เฉลี่ยวันละ 500 กิโลกรัม ต้องเผาพินต้มน้ำทั้งวันทั้งคืน ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง

สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จึงเข้ามาช่วยสร้างเตาประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่ ที่ประหยัดพลังงานจากเดิมที่เคยเผาพิน ตลอด 24 ชั่วโมง ก็เหลือแค่ 12 ชั่วโมง ช่วยประหยัดไม้พินได้มากขึ้น โดยใช้เพียงวันละ 100 ก.ก. เท่านั้น ประหยัดเวลาและต้นทุน ทำให้เหลือ ผลกำไรมากขึ้น เธอแบ่งเวลาว่างไปสมัครเรียนกับ กศน. เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนาอาชีพและรับหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป

ปลูกหนึ่งเงินล้านได้ เพราะยึดหลัก “พอเพียง”

ศุภิตา กล่าวว่า ปัจจุบัน เธอปลูกหนึ่งเงินล้านได้หมดแล้ว เพราะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถจัดความยากจนของตนเอง เธอและครอบครัวดำเนินชีวิตแบบ “พออยู่ พอกิน แลกเปลี่ยน เหลือขาย” ทุกวันนี้ เธอมีรายได้หลักจากอาชีพเพาะเห็ดฟาง และขายวัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ด นอกจากนี้ แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมา ทำบ่อเลี้ยงปลา ทั้งปลาหมอเทศ ปลานิลแปลงเพศ และปลาดุก

นอกจากขายปลาเป็นรายได้หลักแล้ว เธอยังมีรายได้เสริม ในฐานะตัวแทนจำหน่ายพันธุ์ปลาให้กับฟาร์มปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเธอขายพันธุ์ปลาหมอ ขนาด 3-4 เซนติเมตร ในราคาตัวละ 1.50 บาท โดยแนะนำให้เพื่อนบ้านที่รู้จักเลี้ยงปลาหมอ ประมาณ 5 เดือน โดยจับปลาออกขายได้เมื่อเลี้ยงได้น้ำหนักตัว ประมาณ 4-5 ตัว/ก.ก. ซึ่งปลาชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดท้องถิ่น ตลอดทั้งปี ประการต่อมา เธอใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกไม้ผลรอบบ้าน เช่น เสาวรส พริกขี้หนู มะม่วง แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไร่รอบบ้าน ปลูกกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ไร่ริมคันนา เพื่อเก็บเครือกล้วยและหน่อพันธุ์ออกขายในราคาตันละ 50 บาท

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : <https://www.technologychaoban.com>

เธอใช้ “เฟซบุ๊ก” เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าออกสู่ตลาด ช่วยให้มีฐานลูกค้ากระจายในวงกว้างทั่วประเทศ ขายสินค้าได้มากขึ้น รายได้ก็สูงขึ้น สามารถปลดหนี้เงินล้านได้หมดภายในระยะเวลา 4 ปี ผลงานของเธอเป็นที่ยอมรับในสังคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จึงส่งผลงานของเธอ เข้าประกวดในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏว่า ผลงานของเธอ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เธอ และครอบครัวเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน เธอเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดและการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถแวะเข้าชมกิจการได้ที่บ้านของเธอ หรือพูดคุยกับเธอได้ที่ เบอร์โทร. 080-707-4431 รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

“ปาเต๊ะพื้นต์ลายปักมุก” นครศรีธรรมราช

ผ้าปาเต๊ะ หรือ บาเต๊ะ นั้น เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าชนิดหนึ่ง ที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี หรือบางคนอาจรู้จักกันในชื่อ ผ้าบาติก แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ลวดลายของผ้า ถ้าผ้านั้นมีลวดลายที่สวยงาม ซับซ้อน ตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว จะนิยมเรียกผ้าชนิดนั้นว่า ผ้าปาเต๊ะ มากกว่าผ้าบาติก ซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าผืนคอ ผ้าคลุมผม เสื้อ และอื่น ๆ

คุณดรณี ภูทับทิม ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ก่อนจะมาทำผ้าปาเต๊ะขาย ส่วนใหญ่คนในกลุ่มมีอาชีพกรีดยาง ปลูกผัก ทำไร่ทำสวนกันมาก่อน เป็นผู้หญิงในชุมชน ว่างงาน ไม่มีรายได้ ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงเข้ามาสนับสนุน ให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า

เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะเป็นอาชีพเสริม ช่วยกันคิดให้ผ้าปาเต๊ะที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้ที่ใช้นุ่งเป็นผ้าถุงอย่างเดียว มาเป็นผ้าปาเต๊ะที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มากขึ้น สามารถสวมใส่ได้หลากหลาย จึงจะนำมาปัก เพนต์และแปรรูปเป็นเสื้อผ้า กางเกง ที่มีความเป็นแฟชั่นทันสมัย ปัจจุบันมีสมาชิกราว 20 คน จากอาชีพเสริมในตอนแรกตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว สร้างรายได้ให้กลุ่มประมาณเดือนละ แสนกว่าบาท

สำหรับความโดดเด่นของผ้าปาเต๊ะของกลุ่มนั้น จะใช้การปักลูกปัดเข้าไปบนผืนผ้า ทำให้ผ้าดูเด่น มีลวดลายมากขึ้น ส่วนการเพนต์จะใช้สีกากเพชร ซึ่งจะไม่หลุดร่วงจากการซัก เวลาสวมใส่ตอนกลางคืน จะมีความแวววาว โดดเด่นขึ้นกว่าผ้าปาเต๊ะแบบเดิม ด้วยลวดลาย

ที่ไม่เหมือนใคร วิธีการปักซึ่งไม่ค่อยมีคนมาทำในผ้าแบบนี้ ผนวกกับสินค้าที่หลากหลาย ทั้งเสื้อเชิ้ตผู้ชาย กระโปรงสตรี กางเกงสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมทั้งชุดเดรส จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวไทยมุสลิมที่ใส่เครื่องแต่งกายเป็นผ้าปาเต๊ะอยู่แล้ว และชาวต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ จะชื่นชอบประเภทกระโปรง

โดยผ้าหนึ่งผืนจะใช้คนทำเพียงหนึ่งคน และถ้าเป็นคนที่ทำชำนาญในการปักหรือเพนต์จะใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน ผ่าก็จะแล้วเสร็จ โดยราคาแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ผ้าผืนที่ไม่ได้แปรรูป ราคา 1,800 บาท สำหรับที่แปรรูปแล้ว ราคาจะอยู่ที่ 250 บาทไปจนถึง 1,800 บาท ซึ่งทั้งแบบพื้นต์และแบบปักมุกนั้นราคาเท่ากัน และมีช่องทางจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้า ตลาดถนนคนเดินอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ (081) 268-7992 และ Facebook ดรณี ผ้าปาเต๊ะเมืองคอน



รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : <https://www.sentangedtee.com>

เปิดแผนลงทุน EEC 3.3 แสนล้านบาท ปี 66 - 70 ยกระดับคมนาคมภาคตะวันออก

กรม. ไฟเขียวแผนดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 3.37 แสนล้านบาท ปี 66 - 70 มั่นใจ EEC จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย-อาเซียน ในอนาคตสร้างงานอีก 1 แสนตำแหน่ง ใน 5 ปี ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 16%

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผนดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและเทคโนโลยี ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม พ.ศ.2566-2570 ทั้งหมดรวม 77 โครงการ วงเงินรวม 3.37 แสนล้านบาท

โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้พื้นที่อีอีซี จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีทั้งของไทย และภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งก็เป็นความภูมิใจของไทยทุกคนด้วย

“เรื่องอีอีซีเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลก็คือการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งรัฐบาลได้วางรากฐานไว้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ทั้งการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ระบบโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ หลายอย่างอยู่ในระหว่างดำเนินการ แม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างก็ต้องดำเนินการหาวิธีการที่เหมาะสม และให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ เพื่อยกระดับระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ เพื่อรองรับเมืองใหม่ อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะพลังงานสะอาด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พร้อมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานฯ พ.ศ. 2566-2570 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ประกอบด้วย โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงมาตรการส่งเสริมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม 77 โครงการ ครอบคลุมวงเงินรวม 337,797 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ 53% จากงบประมาณประจำปี เงินกู้ เงินรัฐวิสาหกิจ เงินกองทุน จำนวน 61 โครงการ วงเงินรวม 178,578 ล้านบาท และการลงทุนโดยเอกชน โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (พีพีพี) 16 โครงการ วงเงินรวม 159,219 ล้านบาท คิดเป็น 47%

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบคมนาคม สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อให้ทันสมัย โดยสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศลงได้ประมาณ 16% ต่อปี เชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่อีอีซีเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยรถไฟความเร็วสูง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้อีอีซีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยโครงการในภาพรวม แบ่งเป็นหลายระยะ ได้แก่

1. ระยะเร่งด่วน เริ่มต้นปี 2566 จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 125,599 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อรองรับ รถไฟความเร็วสูง (HSR) ระยะที่ 1 (ชลบุรี-บ้านโป่ง-EECI และระยอง-บ้านค่าย-EECI) โครงการก่อสร้างไฮท์ สปีด แท็กซี่ เวย์ และแท็กซี่ เวย์ เพิ่มเติม ของท่าอากาศยานอู่ตะเภา โครงการพัฒนาระบบการจราจรขนส่งอัจฉริยะ โครงการจัดหาพลังงานสะอาด

2. ระยะกลาง (2567-2570) จำนวน 48 โครงการ วงเงินรวม 212,197 ล้านบาท ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วง ศรีราชา-ระยอง โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow บนมอเตอร์เวย์สาย 7 โครงการพัฒนาการให้บริการท่าเรือเชิงพาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) โครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 1

นายธนกร กล่าวว่าการลงทุนตามแผนในพื้นที่อีอีซี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ด้านเศรษฐกิจ เช่น เกิดการจ้างงานระหว่างก่อสร้าง ปี 2566-2570 เฉลี่ยประมาณ 20,000 ตำแหน่ง/ปี รวม 1 แสนตำแหน่งใน 5 ปี และปี 2571-2580 ประมาณ 12,000 ตำแหน่ง/ปี

รวมทั้งเป็นการยกระดับ National Gateway สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การลงทุน และการท่องเที่ยวของพื้นที่อีอีซีด้านสังคม เช่น มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย คุณภาพสูง เชื่อมการเดินทางแบบไร้รอยต่อ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพที่ดี รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนผลประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ เช่น มีเส้นทางรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น 275 กิโลเมตร และมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 155 กิโลเมตร สนามบินอู่ตะเภาสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคน/ปี ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านตู้/ปี และรองรับรถยนต์ได้ 3 ล้านคัน/ปี และท่าเรือมาบตาพุด สามารถรองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านตัน/ปี



รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : <https://www.bangkokbiznews.com>

Who, Whom, Whose, Which, That ใช้อย่างไร ที่มีคำตอบ!

Who, Whom, Whose, Which, That จัดเป็น Relative Pronoun หรือ Pronoun สรรพนามที่เอาไว้ใช้ขยายประธานหรือกรรมในประโยคให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งส่วนขยายนี้เรียกว่า Adjective clause หรือ Relative clause ซึ่งเป็น Pronoun ที่ได้ใช้บ่อยมาก ๆ แต่คนก็สับสนกันเยอะมาก ๆ เช่นกัน ว่า Pronoun แต่ละตัว ต้องตามด้วยอะไร ใช้อย่างไร วันนี้ Globish จะมาไขข้อข้องใจ

1. Where, When, Why + Subject + Verb

เช่น

I went back to the store where I bought my sweater.

ฉันกลับไปร้านที่ฉันซื้อเสื้อกันหนาวมา

I felt sorry for her when I heard her story. ฉันรู้สึกเสียใจกับเธอมาก ๆ เมื่อได้ฟังเรื่องราวของเธอ

I don't know why he is so secretive. ฉันไม่รู้ทำไมเขาต้องทำตัวลึกลับขนาดนั้น

2. Which + Verb + (Object)

Which + Subject + Verb

Which ห้ามใช้กับคนเด็ดขาด

เช่น

We have seen a lot of changes which are good for business. เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ต่อธุรกิจ

He wants water from the fountain which he claims to be the magic one. เขาอยากได้น้ำจากน้ำพุที่เขากล่าวว่าเป็นเวทมนตร์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

ที่มา : <https://www.globish.co.th>

3. That + Verb

That + Subject + Verb

** That ทำหน้าที่เหมือน Which แต่ห้ามใช้กับคนเด็ดขาด**

เช่น

I think that is sufficient. ฉันคิดว่านั่นก็เพียงพอแล้ว

She selected a pink dress that Alex liked. เธอเลือกใส่ชุดสีชมพูที่อเล็กซ์ชอบ

4. Who + Verb

เช่น

It was a house full of people who happened to be related to him. นี่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยคนที่บังเอิญเกี่ยวข้องกับเขา

5. Whom + Subject + Verb

เช่น

He saw a gentleman whom he presumed to be the director. เขาเห็นสุภาพบุรุษคนที่เขาเดาว่าเป็นผู้กำกับ

6. Whose + Noun

เช่น

I bought eggs from a farmer whose chickens roam free. ฉันซื้อไข่มาจากชาวนาที่ไก่ของเขาเลี้ยงแบบปล่อย

7. Of which + Noun (Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ)

เช่น

She ate three ice creams, of which her favourite flavour was orange. เธอกินไอศกรีมที่รสโปรดของเธอคือรสส้ม

ทริคสำคัญในการใช้ Relative Pronoun คือ ต้องเช็คให้ดีๆ Pronoun ตัวนั้นตามด้วยอะไร เช่น ตามด้วยประโยค (Subject + Verb), คำนาม (Noun) หรือ คำกริยา (Verb)

รู้ทันโลก

“รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ” สัญญาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตร

การเดินทางความพยายามพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อช่วยทุ่นแรงงานมนุษย์พร้อม ๆ กับเพิ่มกำลังการผลิต เพิ่งผนวกเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามายกระดับความก้าวหน้าไปอีกขั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

สักวันหนึ่งเกษตรกรทั่วประเทศและทั่วโลก อาจเลิกใช้งานรถแทรกเตอร์ของพวกเขา แล้วหันมาใช้รถแทรกเตอร์ระบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมการทำงานจากระยะทางไกลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทน แต่บรรดาเกษตรกรไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายย่อยจะไว้วางใจในเทคโนโลยีนี้หรือไม่ ขณะที่ เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกษตรนั้นมีพัฒนาการรวดเร็วอยู่ อีกไม่นาน เกษตรกรจะมีรถแทรกเตอร์ไร้คนขับใช้ในเรือกสวนไร่เนาของตนเพื่อให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่พวกเขาคอยควบคุมและตรวจสอบจากระยะทางไกลผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้น

อีเจโน คาฟีอีโร (Iginio Cafiero) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง แบร์ แฟล็ก โรโบติกส์ (Bear Flag Robotics) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ จอห์น เดียร์ (John Deere) บริษัทผลิตอุปกรณ์การเกษตรในสหรัฐฯ บอกกับวีโอเอ ว่า หากแวดวงการเกษตรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทุกฝ่ายก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทั้งหลายในการพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมาก

คาฟีอีโร ให้ความเห็นว่า เมื่อตอนที่สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นมา ชาวอเมริกันราว 50% ล้วนเป็นเกษตรกร แต่ตอนนี้มีเกษตรกรเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 1% ดังนั้นการผลิตรถแทรกเตอร์ระบบอัตโนมัตินี้ จะช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือที่ช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รถแทรกเตอร์ไร้คนขับรุ่นใหม่ของ จอห์น เดียร์ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจจับภาพระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และระบบนำทาง GPS ในการไถพรวนและปลูกพืชผักในไร่โดยไม่หยุดพัก แต่คำถามในเวลานี้คือ บรรดาเกษตรกรน้อยใหญ่จะยินดีไว้วางใจให้รถแทรกเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนี้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่? คนที่ยังไม่แน่ใจ อาจลองฟังความเห็นของ ดัก นิมส์ (Doug Nimz) เกษตรกรรุ่นที่ 4 จากบลูเออร์ รัฐมินนิโซตา ซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ ที่ทดลองใช้รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ จอห์น เดียร์ ในการปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในพื้นที่ประมาณ 800 เฮกตาร์ หรือราว 5,000 ไร่ ของเขาอยู่แล้ว

นิมส์ กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีนี้ เขาสามารถใช้แอปฯ ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในรถแทรกเตอร์ และตรวจดูว่า ยังมีพื้นที่ในไร่เหลืออยู่เท่าใดที่ยังไม่ได้ไถพรวน ขณะที่ ระบบของรถแทรกเตอร์ยังสามารถส่งสัญญาณเตือนเขาทันที กรณีที่พบกับสิ่งกีดขวางเพื่อ让他ไปทำการตรวจสอบได้ด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

ที่มา : <https://www.voathai.com>



ทั้งนี้ บริษัท จอห์น เดียร์ เปิดเผยว่า กล้องที่ติดอยู่กับรถ

แทรกเตอร์ยังช่วยให้เกษตรกรสามารถเห็นภาพหรือสวนไร่มาได้ตลอดเวลา และช่วยให้ทำการหว่านเมล็ดพืชลงหลุมอย่างแม่นยำ ขณะที่ เทคโนโลยีการคิดค้นของรถแทรกเตอร์ทำให้การคิดค้นสารกำจัดวัชพืชนั้นตรงจุดและแม่นยำ ซึ่งเป็นการประหยัดเงินให้เกษตรกร พร้อม ๆ กับช่วยรักษาสีเขียวตลอดไปในตัว แต่สำหรับเกษตรกรบางคน ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดจากเทคโนโลยีรถแทรกเตอร์อัตโนมัติก็คือ การประหยัดเวลา และซาร่า รอคเคอร์ (Sarah Rachor) เกษตรกรรุ่นที่ 4 เจ้าของฟาร์ม หัวบีท ข้าวสาลี และถั่วเหลือง ในรัฐมอนแทนา คือ หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เห็นด้วยกับประเด็นนี้

รอคเคอร์ กล่าวว่า ข้อแตกต่างอย่างมากระหว่างรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบนำทาง GPS ที่เธอใช้อยู่ในตอนนี้กับรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หลัก ๆ แล้วจะเป็นเรื่องของเวลา โดยเทคโนโลยีที่อัปเดตเหล่านี้ช่วยให้เธอสามารถปลูกพืชผลในที่ดินได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะที่ ดัก นิมส์ เกษตรกรจากรัฐมินนิโซตา กล่าวเสริมว่า แม้ปกติ เกษตรกรจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างชอบอะไรแบบดั้งเดิม เขารู้สึกว่า เมื่อเกษตรกรเหล่านั้นได้ทดลองใช้รถแทรกเตอร์ไร้คนขับนี้แล้ว พวกเขาจะต้องยอมรับในเทคโนโลยีนี้อย่างแน่นอน

ท้ายสุด บริษัท จอห์น เดียร์ ผู้พัฒนารถแทรกเตอร์ล้ำสมัยนี้ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวรถขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติออกสู่ตลาดสำหรับเกษตรกรในปลายปีนี้แล้ว

Smart DOE

กระทรวงแรงงาน รุกขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม สร้างโอกาสการมีงานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ รัฐบาลโดยการนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสานพลังประชารัฐ จัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly) กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุนงาน รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์

“ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากในฐานะผู้มีประสบการณ์ ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะทำงาน ผมจึงได้มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งเข้าพบสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งเชิญชวนนายจ้างให้ประกาศตำแหน่งงานผู้สูงอายุ ผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งพร้อมให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการจ้างและประชาชน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว 900 แห่ง ทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ 649 คน โดยล่าสุดบริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จำกัด ได้แจ้งความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุ ในตำแหน่ง บาริสต้า

จำนวน 34 อัตรา เพื่อทำงานที่ร้าน Café Amazon ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต เชียงใหม่ ลพบุรี ขอนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร และอำนาจเจริญ ในส่วนกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิภาค มีการจ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรแล้ว จำนวน 12 คน ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 201,600 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุนาน มีผู้สูงอายุมาใช้บริการกับกรมการจัดหางานทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการบรรจุนานแล้ว สำหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ มีการพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่ากาแฟโรบัสต้า การทำเสื้อมัดย้อม ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหนังเทียม ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ และถุงผ้าจากผ้าขาม้า

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : <https://www.doe.go.th>

ร.ว.สุชาติ ย้ำ นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ผ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

กระทรวงแรงงาน ย้ำ นายจ้างพาแรงงาน 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 แล้ว เร่งดำเนินการขอหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน กำชับให้กระทรวงแรงงานบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และความสำคัญของกำลังแรงงานอันเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการฟื้นฟูประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีการปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องตามสถานการณ์จริง โดยมุ่งหวังให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานข้ามชาติปฏิบัติตามมติครม.ในคราวต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกต้อง

“ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 พาลูกจ้างในความดูแลของท่านดำเนินการ

ขอหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับใหม่กรณีเอกสารเดิมหมดอายุ ภายใน 1 ส.ค. 65 เพื่อขอรับการตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรภายในกำหนด มิเช่นนั้นหากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด จะส่งผลให้การอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงเช่นกันและกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเมื่อตรวจพบการกระทำความผิดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า กรมการจัดหางานสนับสนุนให้นายจ้าง สถานประกอบการให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานอย่างถูกต้อง เพราะทำให้ลูกจ้างในความดูแลได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมี หากเจ็บป่วย จะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องหลบซ่อน

“กรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของแรงงานข้ามชาติสิ้นอายุ ให้แรงงานข้ามชาติดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 ในส่วนของการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทางกรมเยียนมาจะออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้ ณ ศูนย์บริการจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนสัญชาติลาว และกัมพูชาสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่สถานเอกอัครราชทูตตามสัญชาติของตนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนสัญชาติกัมพูชา ลาว และเยียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เยียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

ที่มา : <https://www.doe.go.th>

รมว.เอ็นจ เตือน อย่าหลงเชื่อเว็บหลอกลวง งานเกษตรเกาหลี ส่งโดยกรมการจัดหางานเท่านั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย มีฉ้อฉลพวยกข่าวดีงานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีหลอกลวงคนหางาน เตือน ติดตามข่าวจากกรมการจัดหางานก่อนโอนเงิน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเจรจาเรื่องโควตางานเกษตรตามฤดูกาลกับเมืองต่าง ๆ และได้รับข่าวดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีกลุ่มมีฉ้อฉลพวยกโอกาสหลอกลวงคนหางานโดยสร้างเพจโฆษณาชวนเชื่อ หรือเปิดบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หลอกลวงคนหางานว่าสามารถพาไปทำงานเกาหลีได้ ทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญอย่างมาก ย้ำเตือนให้กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลคนหางาน และตรวจสอบดำเนินคดีผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานอย่างถึงที่สุด

“ขอย้ำเตือนว่าลำดับแรกกระทรวงแรงงานและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกาหลีต้องมีการทำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะจัดส่งแรงงานไปทำงานได้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน จากนั้นคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรได้ภายใน 60 วัน โดยการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาลจะเป็นแบบรัฐบาล (กรมการจัดหางาน) จัดส่งเท่านั้น ขออย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถพาท่านไปทำงานเกาหลี และงานเกษตรตามฤดูกาลเป็นงานระยะสั้น 6 - 8 เดือน ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศก็สามารถสมัครทำงานได้ เพราะนายจ้างไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการกรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงดังกล่าวในทุกช่องทาง และตรวจสอบสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เมื่อมีการโพสต์ข้อความชักชวนคนหางาน ไปทำงานในต่างประเทศที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 โดยผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาท - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการโฆษณาการจัดหางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน มีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนแล้ว 88 ราย พบการหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 115 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 10,730,600 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลที่เกาหลี สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานอย่างใกล้ชิดที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

ที่มา : <https://www.doe.go.th>

รมา.เฮ้ง สิ่งการกกจ. จับตาสื่อโซเชียล ก่อนเร่งเตือนประชาชน ป้องกันถูกหลอกค้ำมนุษย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงคนไทยถูกหลอกทำงานประเทศเพื่อนบ้าน ย้ำคนหางานอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศที่แนะนำให้ทำผิดกฎหมาย เสี่ยงถูกหลอกให้เป็นเหยื่อขบวนการค้ำมนุษย์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในประเทศกัมพูชา โสฬสขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าตนและคนไทยกว่า 30 คน ตกเป็นเหยื่อการถูกหลอกชักชวนไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนถูกบังคับใช้แรงงาน และขายต่อเป็นทอต ๆ นั้น ขณะนี้ได้สั่งการกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนหางานทราบถึงอันตรายและกลวิธีที่สาย-นายหน้าเถื่อนใช้หลอกลวงประชาชน โดยระยะหลังพบพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานด้วยการประกาศชักชวนไปทำงานในคาสิโนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แลกกับค่าตอบแทนที่สูง จากนั้นจะมีนายหน้าติดต่อเหยื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน WeChat (วีแชต) เมื่อตกลงเรื่องการจ้างงานและนัดหมายเรื่องการเดินทางข้ามชายแดนแล้ว จะพาเหยื่อล่อลอบข้ามพรมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อเข้าไปในเขตของประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย เมื่อไปถึงจะให้เหยื่อไปทำงานอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้และเป็นงานผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงคนไทยด้วยกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อ หรือหลอกชักชวนให้คนไทยลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากไม่ยินยอมอาจถูกขายต่อเป็นทอต ๆ ให้กับนายจ้างรายอื่น หรือถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย และหากต้องการกลับประเทศไทยจะต้องจ่ายค่าไถ่ เป็นเงินร่วมแสนบาท

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยิ่ง โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งผมขอฝากถึงพี่น้องคนไทยที่กำลังหางานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะประเทศใด หากสาย-นายหน้ามีพฤติกรรมแนะนำให้ทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะชักชวนทำงานผิดกฎหมาย การล่อลอบเข้าประเทศ หรือไปทำงานต่างประเทศโดยไม่แจ้งการทำงาน ให้สันนิษฐานเป็นลำดับแรกว่าท่านกำลังถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อเพราะไม่เพียงเสียทรัพย์สิน แต่อาจถูกบังคับใช้แรงงาน หรือขายต่อให้นายจ้างรายใหม่เป็นทอต ๆ หรือถูกทำร้าย บางกรณีหากไม่สามารถทำงานได้มีกรณีถ่ายเลือดและเอาอวัยวะไปขาย ซึ่งเข้าข่ายการค้ำมนุษย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมอบหมายกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน จับตาสื่อโซเชียลมีเดีย หากพบผู้มีพฤติกรรมโฆษณาจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน หรือหลอกลวงว่าสามารถหางาน และได้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวงให้เร่งขยายผล หากพบมีความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนหางานในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รู้ทันเล่ห์กลของนายหน้าเถื่อนสามารถช่วยสอดส่องผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยที่เข้ามาหลอกลวงคนในชุมชน และแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ได้

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานมีศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ป้องปราม และปราบปรามการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนแล้ว 88 ราย พบการหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 115 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวน 10,730,600 บาท

“สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2354 1729” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว



รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : <https://www.doe.go.th>

ทักษะ Multitasking กับโอกาสการทำงานที่หลากหลาย

หากกล่าวถึงทักษะในการทำงานเมื่อหลายปีก่อนเราจะเห็นได้ว่าการทำงานนั้น อาจเป็นทักษะเฉพาะด้านในวิชาชีพนั้น ๆ เพียงด้านเดียว ซึ่งมักแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามตำแหน่งที่พนักงานแต่ละคนได้รับ แต่เมื่อยุคสมัยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบในการทำงานก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเช่นกัน ปัจจุบันในบรรดาทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดจากพนักงานคงหนีไม่พ้น Multitasking หรือความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับลักษณะงานที่มีความท้าทายกับการแข่งขันที่สูงขึ้น หากเปรียบเทียบกับง่าย ๆ ก็เหมือนการได้เป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อ ที่ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง พนักงานแต่ละคนสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ในคนเดียวกัน

Multitasking คืออะไร

คือการทำงานด้วยความสามารถที่หลากหลาย มีความสามารถในหลากหลายด้าน ถึงแม้เราอาจทำงานในตำแหน่งเดียวก็ตาม เช่น คุณมีตำแหน่งในการเขียนบทความ แต่ถ้าคุณมีความสามารถพอก็สามารถทำงานกราฟิกร่วมได้เช่นกัน แต่ไม่จำเป็นต้องทำในเวลาเดียวกัน ในปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถฝึกทักษะในการทำงานด้านต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หากเรามีการพัฒนาทักษะอยู่เรื่อย ๆ ย่อมเป็นผลดีกับเทรนด์ของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทักษะการทำงานแบบ Multitasking

หลายคนสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานได้สำเร็จ เป็นเพราะเขาสามารถวางแผนและควบคุมงานอย่างเป็นระบบจากความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ จึงเห็นได้ว่าทักษะการทำงานที่หลากหลายทำให้คุณได้รับโอกาสในการทำงานที่หลากหลายเช่นกัน

ความหลากหลายสร้างความสำเร็จ

การทำงานที่หลากหลายทำให้ “การสร้างอาชีพ” เป็นเรื่องที่อาจมองว่ามันช่างแตกต่างจากความคิดแบบดั้งเดิมเสียจริง ความจริงแล้วการทำงานมันควรสำเร็จในสายงานอาชีพที่ทำอยู่แบบขั้นบันได หรือแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า แต่ถ้าเราเคยได้ยินคำว่า “รักในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รัก” ในการทำงานที่หลากหลายมักสร้างความรู้สึกที่เป็นพลังบวกให้กับตัวเอง เรามองเห็นคุณค่าตัวเองในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเราอาจใช้สติปัญญาเพื่อสร้างความสำเร็จในอีกงานหนึ่ง เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้อีกงานหนึ่งได้

ความหลากหลายสร้างโอกาส

จริงอยู่ที่หลายคนอาจมองว่าการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มักได้ผลงานออกมาไม่ดีนัก แต่ถ้าหากมองถึงทักษะและความสามารถในการทำงาน ที่เราสามารถทำงานได้หลายรูปแบบในคน ๆ เดียว พวกเขาก็สามารถยกระดับให้กับอาชีพของตนเองได้ อาจได้รับหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ใหญ่ขึ้น ได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ไม่พลาดโอกาสในการสมัครงาน จากทักษะที่ตัวเองมีอยู่

ความหลากหลายสร้างอาชีพ

การทำงานแบบ Multitasking ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนประสบการณ์ให้คุณเก่งขึ้นเพียงอย่างเดียว ถ้าคุณเป็นพนักงานสามารถนำประสบการณ์นี้ไปต่อยอดในงานที่เกี่ยวข้องได้ สร้างผลงานชิ้นโบว์แดงให้บริษัทได้ชื่นชม แต่หากคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการ การได้เรียนรู้งานในทุกส่วนอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นของความสำเร็จขั้นเยี่ยมก็เป็นไปได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ที่มา : <https://tonkit360.com>

THAILAND 4.0

5 เมกะเทรนด์ ปี 2022-2025 วันที่เทคโนโลยีล้ำเกินด้าน “ธุรกิจ” ไปทางไหนดี ?

ส่อง 5 เทรนด์หลักด้านเทคโนโลยีช่วง ปี 2022-2025 เทคโนโลยีไหนบ้างที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับธุรกิจทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้

ปรากฏการณ์ “เต่าบิน” ตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติพีแวนอร์ในกลุ่มคนเมือง “หุ่นยนต์ขายกาแฟ” ของคาเฟ่เมซอนที่ใคร ๆ ก็อยากลองใช้ ตู้แคชเชียร์อัตโนมัติในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับพนักงานเข้าไปทุกที หรือแม้แต่ตู้เก็บค่าที่จอดรถอัตโนมัติให้ห้างสรรพสินค้าที่ช่วยให้การเก็บเงินค่าที่จอดรถสะดวกรวดเร็วแบบไม่ต้องใช้พนักงานสักคน ..สิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกอะไร ?

แม้การใช้ “ระบบอัตโนมัติ” ในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งในไทย ต่างประเทศ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบบอัตโนมัติในยุคนี้คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยอมรับการใช้งานระบบเหล่านี้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ผู้พัฒนาทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต รวมถึงโควิด-19 ที่เร่งให้คนหลีกเลี่ยงการใช้บริการที่มีการสัมผัสจากคนสู่คน ทำให้ระบบอัตโนมัติกำลังจะมีอิทธิพลในโลกของธุรกิจมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตอันใกล้

เมื่อมองไปถึง “เมกะเทรนด์” ของธุรกิจช่วง ปี 2022-2025 ก็พบว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนึ่งที่กำลังส่งสัญญาณว่าโลกธุรกิจกำลังหมุนตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และไม่ใช่แค่หยิบมาเป็นลูกเล่นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเท่านั้น แต่ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น หรือพลิกธุรกิจที่เคยเป็นผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำตลาดไปเลยก็ได้

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สรุป 5 เทรนด์หลักที่จะกำหนด “ทิศทางธุรกิจ” นับตั้งแต่วันที่นี้ที่จะมีโอกาสได้เห็นภายในปี 2025 ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับมือไม่ให้ถูกสลัดตกเทรนด์ หรือเพื่อเตรียมตัวรับโอกาสจากเทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำก่อนใคร

1. ระบบอัตโนมัติ (Automation)

ปี 2025 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเห็นการสิ้นสุดของงานบางงาน หรืออาชีพหลายอาชีพ โดย McKinsey, Oxford และบริษัทอื่น ๆ คาดการณ์ว่าจะมีงาน 800 ล้านตำแหน่งที่จะหายไปเนื่องจากระบบอัตโนมัติภายในปี 2030

โดยจะเริ่มต้นเทรนด์นี้จาก “hybrid AI” หรือการใช้ AI (Artificial Intelligence) ผสมผสานกับการทำงานของมนุษย์ และจะมีแนวโน้มถูก AI แทนทั้งหมดในบางงาน บางอาชีพ เพราะในหลายเรื่องเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์จะฉลาดกว่ามนุษย์ และนั่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในด้านหน้าที่ต่าง และทำให้มีงานแบบใหม่ ๆ หรืออาชีพเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน

2. เมตาเวิร์ส (Metaverse)

นับตั้งแต่เข้าปี 2022 ก็เริ่มเห็นหลายธุรกิจทยอยเข้าไปในโลกของเมตาเวิร์ส เพราะมองเห็นความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจที่อยู่สามารถสนับสนุนธุรกิจมิติใหม่ ๆ ในอนาคตได้ เช่น ซ้อปิ้งในร้านค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงด้วยอวิคอมเมิร์ซ ราวเดินทางไปเอง การซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ สำหรับอวตารดิจิทัล การจัดซื้องานศิลปะดิจิทัล ทรัพย์สิน และของสะสมในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ไปจนถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นอวตารดิจิทัลสำหรับการบริการลูกค้า การรับพนักงาน การขาย การบริการ และการสื่อสารทางธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การมีส่วนร่วมในประสบการณ์โซเชียลเสมือนจริง การซื้อสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาบ้านเสมือนจริง การใช้ห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเติมพลังประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริง

โดยโอกาสทางธุรกิจในเมตาเวิร์สสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการกระจายอำนาจ การทำงานร่วมกัน และการลดการเดินทาง จึงมีความเป็นไปได้ที่เมตาเวิร์ส จะไม่ใช่แค่กระแสในช่วงแรก แต่จะมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจที่อยู่ในเมตาเวิร์สได้จริงในอนาคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

ที่มา : <https://www.bangkokbiznews.com>

3. 5G

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเริ่มเห็นมีการขยายการใช้งาน 5G หรืออาจไปจนถึง 6G และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมากขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าระบบจะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดเร็วขึ้น โดยจะขยายไปได้เร็วแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและเงินทุนที่จะเป็นตัวกำหนดด้วย

เทคโนโลยี 5G ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้การเชื่อมต่อจำนวนมาก ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตอย่าง IoT (Internet of Things) อาทิ รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดได้จากระยะไกล หุ่นยนต์ในโรงงาน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยี 4G เกิน 10 เท่า รวมถึงช่วยให้เกิดการใช้งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสำรวจภาคสนาม การสาธารณสุขทางไกล ความบันเทิง และท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเข้าถึงการใช้งานคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่งธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการขับเคลื่อน เช่น ระบบค้าปลีก การซื้อขายออนไลน์ รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในการทำงานต่างสถานที่ จะดีเยี่ยมกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน

4. บล็อกเชน (blockchain)

ข้อมูลจาก arabianbusiness คาดการณ์ไว้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะกลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าราว 40 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ขณะนี้เทคโนโลยีบล็อกเชน กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อธุรกิจต่าง ๆ นำบล็อกเชนเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการภายในองค์กรหรือระบบการชำระเงินก็ตาม สิ่งที่จะมีแนวโน้มเติบโตไปด้วยนั้นก็คือ “คริปโทเคอร์เรนซี”

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 เป็นต้นไป สกุลเงินดิจิทัล จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในฐานะแหล่งการชำระเงิน บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งยอมรับการชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว ซึ่งเทรนด์นี้จะยังมีอิทธิพลอยู่ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้า ส่วนจะเกิดขึ้นช้าเร็วขึ้นอยู่กับกฎหมายและการกำกับดูแลของแต่ละประเทศ ซึ่งนั่นล้วนมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน

5. หุ่นยนต์ (Robot)

แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และพบเห็นได้ชีวิตประจำวันของผู้คนจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของระบบที่ทำได้เอง เพียงมีข้อมูลที่ต้องการให้วิเคราะห์เข้าไปอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยประหยัดและสร้างรายได้แบบมนุษย์จะเหนี่ยวน้อยลง ซึ่งตอนนั้นการใช้หุ่นยนต์ได้ผ่านขั้น Minimum Viable Product (MVP) หรือการใช้งานขั้นต้นไปแล้ว และจะมีโอกาสเห็นหุ่นยนต์ทุกชนิดจะอาศัยอยู่ตามบ้าน สำนักงาน โรงงาน โรงเรียน ร้านค้า หรือที่อื่น ๆ ได้ทุกที่ ภายใน 5-7 ปีหลังจากนี้